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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่9/2566 

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก     
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 15 

รายวิชาทางปรีคลินิก     
9. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจหรือติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
 20 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื ่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  แล้วจึง
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
- ไม่มี 

 
 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน30 

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/hxbpx  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.3 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาโดยการเวียน และท่ีประชุมได้เห็นชอบแล้ว ในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา จ านวน 
2 เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/hbpwb ดังนี้ 

1. การอนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องประชุมสุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ขนาด 310,000 BTU 5 

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
2. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องเรียน 1206 ขนาด 72,000 BTU งบประมาณไม่เกิน 

100,000 บาท 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 10 

 1.4 รายงานความคืบหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ไตรมาสที่ 2  
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการรายงานความคืบหน้าการลาไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ไตรมาสที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี ซึ่งต้องรายงาน
ทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/iyj5e  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อ 
วันที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2566   

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม20 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/1cuo6         

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่มี
การแก้ไข 
 25 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การทบทวนมติ ไม่ขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องถึงมติในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่ขยายระยะเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล     
ที่ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มี30 

ก าหนด 9 ปี 11 เดือน รวมระยะเวลาที่ขอขยายทั้งสิ้น 1 ปี 4 เดือน 21 วัน 
  ในการนี้อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ได้มีบันทึกขอความอนุเคราะห์นัดประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลความจ าเป็น
ในการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อคณบดี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พร้อมกับแนบหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อ

https://kku.world/hbpwb
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ของเจ้าตัวและหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดเอกสารตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  
https://kku.world/g5d7x  
  คณบดีจึงให้ฝ่ายเลขานุการนดัประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารยจ์ากกลุ่มวชิาศัลยศาสตร์ เพ่ือ
รับฟังข้อมูลจากอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ใจศิล บิดา ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2566 ในระหว่างเวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องพยัคฆา โดยเป็นการประชุมแบบทางไกล และมีสรุปผลจากการรับฟัง5 

ความคิดเห็นตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/80t36  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ผู้สอนในระดับคลินิก ได้ทักท้วงว่า 

ไมพ่บบันทึกขอความอนุเคราะห์นัดประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลความจ าเป็นฯ ในเอกสารประกอบการประชุม ผู้อ านวยการกอง
บริหารคณะ จึงขออภัยต่อที่ประชุมเนื่องจากเอกสารตกหล่น และขอเปิดเอกสารข้างต้นผ่านเครื่องฉายภาพในห้องประชุม 

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า บันทึกดังกล่าวถือเป็นเอกสารที่อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิลขออุทธรณ์10 

หรือขอให้ทบทวนมติที่ประชุมหรือไม่  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการขอให้ทบทวนมต ิจึงให้พิจารณาต่อไปว่า
มีเอกสารหรือเหตุผลใดที่เพ่ิมเติมจากข้อมูลในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า 
อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ได้น าเสนอแผนในการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Iowa State University  โดยมทีี่ปรึกษาหลัก 2 ท่าน 
คือ Dr. Jacob Meyer (Iowa State University; ISU)  และ Dr. Eva Feldman (University of Michigan; U-M) ซึ่งที่
ปรึกษาท้ังสองท่านนี้มีความเชี่ยวชาญในด้าน  Neuroscience ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ศึกษาอยู่  15 

โดยมีงานวิจัยที่จะต้องตีพิมพ์เป็นชื่อแรก (First auther) จ านวน 3 เรื่อง คือ  
1. Review article on keto diet and nerve/brain health.  
2. Primary research article on effects of keto diet and exercise on peripheral nerve 

health in a mouse model of metabolic syndrome 
3. Primary research article on effects of keto diet and exercise on cognition, 20 

anxiety, and brain health in a mouse model of metabolic syndrome        
 ทั้งนี้ อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล มีแผนในการสอบ Preliminary ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2566 และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในช่วงเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/096tw   
  ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ถึงผลกระทบกับคณะและทั้งอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิลเอง 25 

ทั้งในเชิงบวกและข้อจ ากัดต่างๆ และเม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติใหม่ โดยให้อาจารย์ปองรัตน์ 
ใจศิล ขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีก าหนด 9 ปี 
11 เดือน รวมระยะเวลาที่ขอขยายทั้งสิ้น 1 ปี 4 เดือน 21 วัน ทั้งนี้ ต้องส่งรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบทุก 
3 เดือน ซึ่งอาจเป็นการรายงานโดยเอกสารหรือรายงานด้วยตนเอง ตามแต่ที่ประชุมจะพิจารณาเป็นครั้งๆ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ มีผู้ขอสงวนสิทธิ์ใน30 

การลงมติ จ านวน 4 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ และรองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร 
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 3.2 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา สืบเนื่องเรื่องการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
โดยในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติให้ส ารวจพื้นที่ที่เอกชนต้องการขาย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดท าสถานีฟาร์มฯ  ตนเองและคณะประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี แข็งแอ นายชัยพร สร้อยค า จึงได้ไป
ยังพ้ืนที่เป้าหมาย ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่บ้านถ ้าแข้ อ าเภอภูเวียง ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 5 

67 กิโลเมตร  โดยฟาร์มดังกล่าวเป็นของเอกชน มีพื้นที่ประมาณ 87 ไร่ ในฟาร์มประกอบด้วยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4 
โรงเรือน สามารถเลี้ยงโคได้ประมาณ 200 ตัว  มีระบบน ้า บ่อน ้า ระบบไฟฟ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาคารส านักงาน ห้องพัก 
โรงจอดรถขนาดใหญ่ รั้วรอบบริเวณ โดยจะขายในราคา 23 ล้านบาท เป็นราคารวมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในฟาร์ม
ทั้งหมด  
   หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เสนอว่าหากเปรียบเทียบฟาร์มที่อ าเภอภูเวียง กับพ้ืนที่ที่คณะ10 

ได้ไปส ารวจไว้ที่บ้านสระกุด จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ใกล้เคียงกัน แต่ฟาร์มที่อ าเภอภูเวียง    
มีความพร้อมใช้งานมากกว่า โดยสามารถย้ายสัตว์ที่คณะไปยังฟาร์มใหม่ได้ทันที แต่พื้นที่ที่บ้านสระกุด ต้องสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างใหม่ท้ังหมด ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีความพร้อมใช้งาน 
   ที่ประชุมจึงพิจารณาในประเด็นนี้อย่างหลากหลาย ทั้งในแง่นโยบายของคณะภายใต้การน าของ
คณบดี หรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ ตลอดจนการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่าง15 

เป็นรูปธรรม รวมถึงแผนงบประมาณซึ่งต้องผูกพันในระยะยาวและแนวทางในการจัดท าแผนธุรกิจ ประธานจึงเสนอว่า 
หากมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสถานีฟาร์มฯ จึงจะน ามาสืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง โดยจะน าเสนอประเด็นที่ในการ
ประชุม VM Meeting ด้วย 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    20 

 3.3 การขออุทธรณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลการ
ปฏิบัติงานของนางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานบริหารและธุรการ ซึ่งมีคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี
ประเมิน 2566 ในระดับ 91.88 ซึ่งอยู่ในระดับดีเด่น โดยที่ประชุมให้ผู้บริหารไปทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นางสมบัติ แสงพล นั้น 25 

  ในการนี้ ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสมบัติ แสงพล ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 15/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื ่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์  แล้วพบว่าผู้ประเมินยังมีความเข้าใจในเกณฑ์
ประเมินไม่ตรงกัน เนื่องจากได้ใช้ประกาศดังกล่าวเป็นปีแรก จึงได้ปรับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสมบัติ 30 

แสงพล จาก 91.88 เป็น 95.44 ซึ่งอยู่ในระดับดีเด่นดังเดิม ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารจะได้น าไปเป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.4 การลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของหัวหน้าสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ 
  ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก 
สืบเนื่องเรื่องการลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
ว่าตนเองยังมีความสงสัยว่าหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ควรเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง จะลาออกจากการ5 

เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรได้หรือไม่ 
  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จึงขอใช้สิทธิชี้แจงว่าคณะได้มีค าสั่งที่ 33/2566 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ได้แต่งตั้งให้ตนเองเป็น
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยแต่งตั้งเป็นตัวบุคคล ไม่ได้แต่งตั้งในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาฯ และในส่วนของต าแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาฯ ตนเองได้ยื ่นบันทึกขอลาออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีภาระต้องดูแล10 

มารดาซึ่งมีอายุมากแล้ว แต่คณบดียังไม่อนุมัติ ต่อมาในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ตนจึงได้ยื่นขอ
ลาออกเพื่อยืนยันความประสงค์เดิมอีก 2 ครั้ง เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ก็ยั งไม่ได้รับการพิจารณา และในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มารดาของตนเองได้เสียชีวิต เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้ 
รวมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ตนเองติดโควิด และเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566 ต้องไปพบแพทย์
เพ่ือติดตามผลการรักษา จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้ 15 

  ทั้งนี้ ประธานได้ให้เหตุผลที่ชะลอการลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาฯ ของรองศาสตราจารย์สายใจ 
กองเพชร เนื่องจากต้องการให้ท่านได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อรองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ยังยืนยันว่าจะ
ลาออก เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ จึงได้มีการหารือร่วมกันและจะอนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาในวันที่   
15 กันยายน พ.ศ. 2566  และให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ชี้แจงกระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฯ คนใหม่ 
โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนน 20 

เมื่อได้ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฯ แล้ว จะได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
  ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือในเรื่องบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาฯ ซึ่งคณะได้มีประกาศฉบับที่ 
45/2563 เรื ่อง ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ ่งยังอาจจะมีความทับซ้อนกับหน้าที่ของ
ผู้บริหาร ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรทบทวนบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาเสียใหม่ ซึ่งอาจเป็นการหารือในอีก
เวทีหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ 25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566   
  ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ขอถอนวาระนี ้ออกจากที่ประชุม เนื ่องจากมหาวิทยาลัย30 

ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
ดังนั้น จึงจะขอน าเข้าพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานให ้ผ ู ้อ  านวยการกองบร ิหารงานคณะ เสนอให ้ท ี ่ประช ุมพ ิจารณา ร ่างระเบ ียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งต้อง
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณา ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ 5 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
1. โรงแรมสัตว์เลี้ยง 
2. ร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ (ร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์) 
3. สถานีฟาร์ม 
แต่เนื่องจากสถานีฟาร์ม ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ จึงมีเพียงโรงแรมสัตว์เลี้ยงและร้านเวชภัณฑ์10 

และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ในร่างประกาศเท่านั้น และในส่วนของร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ (ร้านค้า
สวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์) ได้ปรับโครงสร้างมาอยู่ในสังกัดกองบริหารงานคณะ ซึ่งการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง
ต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั ้งด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ฯลฯ         
โดยมีรายละเอียดร่างประกาศตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/3izox  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวและให้พิสูจน์อักษรก่อนน าเสนอ15 

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป    
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.3 การโอนงบประมาณเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ 

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนงบประมาณเงิน20 

สะสมของร้านค้าสวัสดิการ โดยสืบเนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องด าเนินการปิดบัญชีร้านค้าสวัสดิการ และปรับ
โครงสร้างการบริหารงานมาเป็นหน่วยงานภายในคณะตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที ่ 6/2566 เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

เนื่องจากร้านค้าสวัสดิการได้เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 จึงมียอดเงินสะสม ณ ไตรมาส 2 พ.ศ. 
2566 จ านวน 5,584,296.27 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 25 

คณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการ จึงได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ให้โอน 
งบประมาณดังกล่าว เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจดังนี้ 

 
 
 30 
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ทั้งนี้ ในส่วนของการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ จะโอนเข้าบัญชีเงินสะสมของคณะ ซึ่งหากมีแผนใน
การปรับปรุงร้านค้าแล้ว จะต้องน าแผนให้ที่ประชุมได้พิจารณาในช่วงงบประมาณกลางปี 2567 ดังนั้น จะมีงบประมาณที่
โอนเข้าบัญชเีงินสะสมของคณะ จ านวน 2,204,296.27 (สองล้านสองแสนสี่พันสองร้อยเก้าสบิหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ดังนี ้

1. การปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ    จ านวน 1,200,000 บาท 
2. คืนเงินเข้ากองทุนส ารองของคณะ เนื่องจากคณะได้น าเงินรายได้มาเป็นทุนตั้งต้นให้ร้านค้า5 

สวัสดิการในปี 2543    จ านวน 500,000 บาท 
3. โอนเข้ากองทุนส ารองสะสมคณะ  จ านวน 504,296,27 บาท 
ในส่วนของเงินหมุนเวียนร้านค้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน จ านวน 880,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากร (เงินเดือนพนักงาน เงินโบนัสในระหว่างปี ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหมุนเวียน ภารกิจด้านการเงิน
และบัญชีจะได้หาแนวทางในการบริหารเงินดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ได้ให้รายละเอียด10 

เพ่ิมเติมว่า ในส่วนงบประมาณเงินหมุนเวียน จะต้องรอสรุปยอดงบดุลในไตรมาส 3 ของปีปฏิทิน 2566 ซึ่งจะได้น ามา
รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 วาระ 4.4 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    15 

วีรพล ทวีนันท์ 
  ประธานให้ผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ อาจารย์จากกลุ่มวิชาพยาธิ
ชีววิทยา ซึ่งต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ การพิจารณาผลงาน และพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณา
ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์     20 

มีงานวิจัย 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. First report in molecular prevalence and identification of Anaplasma platys in  

dogs in Khon Kaen, Thailand. 
2. First report on molecular characteristics and risk factors analysis of Ehrlichia 

canis in dogs in Khon Kaen, Thailand. 25 

3.  First report on the molecular prevalence and associated risk factors of Eimeria spp. In 
dairy cattle in Khon Kaen, Thailand. 

และต ารา 1 เรื่อง คือ พยาธิตัวกลมในสตัว ์

ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ ได้พิจารณาผลงานพร้อมทั้งแบบ ก.พ.ว.มข. 03 เป็นเบื้องต้นแล้ว  จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาปริมาณงานรวมถึงคุณภาพว่าสมควรก าหนดต าแหน่งในระดับรองศาสตราจารย์หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้30 

พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ เหมาะสมที่จะขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
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ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ 
จ านวน 10 รายชื่อ จาก 12 รายชื่อ ตามบัญชีรายชื่อในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง โดยตัดรายชื่อในล าดับที่ 11-
12 ออก 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ฝ่ายเลขานุการส่งเอกสารประกอบของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในคราวต่อๆ ไป ให้คณะกรรมการได้พิจารณาล่วงหน้าด้วย 5 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 แผนการรับเข้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2567 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการรับเข้า หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2567  ซึ่งผ่านคณะกรรมการวิชาการแล้ว โดยมีจ านวนการรบัเข้า 80 ราย ดังนี้ 10 

  

 ช่องทางรับเข้า แผนรับ ปรับใหม่ 

รอบ 1 Portfolio    
 -โครงการเด็กดีมีที่เรียน 21 20 
 -โครงการบุตรเกษตรกร 3 2 
 -โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ 3 2 
 -โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 4 2 
 -โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน 3 2 
 -โครงการบุตรสมาชิกสหกรณ์โคนม 1 1 
 -โครงการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  1 3 
 รวม ทั้ง 5 โครงการ 36 32 

รอบ 2 โควตา  30 30 

รอบ 3 Admission มข 2 5 

 รับร่วมกับ กสพท 13 13 

รวม 3 รอบ  81 80 

  
  ทั้งนี้ ในการรับนักศึกษาร่วมกับ กสพท. ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6 
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 
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 5.2 นักศึกษาประสงค์จะย้ายสถานศึกษา 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับนักศึกษาประสงค์จะขอย้าย
สถานศึกษา ซึ่งมีข้อมูลว่านักศึกษามีผลการเรียนดีมาก เหตุที่จะย้ายสถานศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาใหม่อยู่ใกล้บ้าน 
ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มาจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางปรคีลินิก ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
นักศึกษารายนี้มักจะขอเลื่อนการสอบอยู่เสมอโดยอ้างเหตุผลต่างๆ ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า หาก5 

นักศึกษาประสงค์จะย้ายสถานศึกษาจริงๆ ต้องยื่นเอกสารขอย้ายสถานศึกษามายังคณะก่อน และต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งจากสถานศึกษาปัจจุบันและสถานศึกษาที่จะรับ ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งเอกสารมาแล้ว 
จะน าเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   10 

 5.3 การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสามสวน 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หารือที่ประชุม กรณี สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสามสวน ได้รับ
ทุนการศึกษาอานันทมหิดล เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงต้องการขอความชัดเจนจากคณะว่าจะมีแนวทางในการ
บริหารงานบุคคลอย่างไร ไม่ให้กระทบกับการบรหิารงานของโรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจากโรงพยาบาลขาดสัตว์ขาดบุคลากร 
ไป 1 อัตรา ในอีกทางหนึ่ง สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสามสวน ก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจจะ15 

เข้ามาเป็นอาจารย์ทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณในปีนั้นๆ  ทั้งนี้ ประธานรับปากว่าจะหาแนวทางในการรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ เช่น อาจหาทุนการศึกษาของคณะและให้ท าสัญญาการรับทุนโดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
จะต้องมาปฏิบัติงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 20 

 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
    กรรมการและเลขานุการ 25 
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